

รายงานผลการดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

มาตรการ/ แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม	- จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการต่างๆ ในช่องทางที่หลากหลาย ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการ	สำนักปลัด	- มีการจัดทำประกาศมาตรการฯ ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและแจ้งเวียนทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ - มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการต่างๆ ในช่องทางที่หลากหลาย เช่น ดิจิทัล วีดิโอ สื่อสังคมออนไลน์ วารสาร - ประชาชนได้มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการ เข้าร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข้อเท็จจริง และความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	- จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ มีการกำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอน วิธีการ ในการลดการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	สำนักปลัด	- มีการจัดทำประกาศมาตรการฯ ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและแจ้งเวียนทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ - มีการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีมาตรฐาน ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน - มีการกำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต	- จัดทำมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน และช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน ช่องทางต่างๆ ให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบได้	สำนักปลัด	- มีการจัดทำประกาศมาตรการฯ ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและแจ้งเวียนทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ - มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ จัดการเรื่องร้องเรียน - มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ของหน่วยงานชัดเจน
มาตรการและขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	- จัดทำมาตรการและขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ - มีแนวทางการพัฒนาและพิจารณาเนื้อหาในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน	สำนักปลัด	- มีการจัดทำประกาศมาตรการฯ ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและแจ้งเวียนทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ - มีการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้าง และการจัดการองค์กร อำนาจหน้าที่ และวิธีดำเนินงาน สถานที่ติดต่อหน่วยงาน กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน และนโยบาย แผนงาน โครงการ ข้อบัญญัติ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขององค์การและอื่นๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงเผยแพร่ขั้นตอนการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง	กองพัสดุ	- มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ แจ้งเวียนทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ